

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๑๑๔๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีจัดสรรค่าพาหนะเดินทาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายเร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ และจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละเอียด ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันครูพัฒนา โดยกำหนดประชุมในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓ คน ได้แก่ Admin ผู้ดูแลระบบ ข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมใน <https://goo.gl/forms/MHDZzPVjxVd๙NKVf๑> หน้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนค่าพาหนะเดินทางไปเบิกจ่ายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ OBECTV ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv

จึงเรียนมาเพื่อทราบและจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓